



## บรรณานุกรม

### หนังสือภาษาไทย

กิ่งกนก พิทยานุคุณ, ลุ่มทรี จรุง, ประดิษฐ์ บุตรระ และรวีวัลย์ ภิโยพมากุล. การบัญชีต้นทุน.

พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.

เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ ออยุธยา. การบัญชีต้นทุน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2517.

วิศาล เต็งอ้วนวย, เพียรชัย นิลสุวรรณากุล และประวีตร นิลสุวรรณากุล. การวางระบบ

บัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : กิ่งสัมพันธ์การพิมพ์, 2523.

### บทความ

คู่ภชัย พิเศษฐวานิชย์. "หลักการบัญชีต้นทุนฉบับย่อ", วารสารกรรมบัญชีกลาง 21 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2523) : 9-22.

\* คู่ภชัย พิเศษฐวานิชย์. "พฤติกรรมของต้นทุนกับการใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร", วารสารกรรมบัญชีกลาง 21 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2523) : 53-55 ; (กันยายน-ตุลาคม 2523) : 21-39.

ส้มแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร. "การคัดการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ", วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ คำศัพท์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 (เมษายน -มิถุนายน 2523) : 49-54.

ลุ่มทรี จรุง. "การวางแผนและการควบคุมวัตถุดิบ", วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2521) : 13-23.

อรสา เกียรติยิ่ง อังคศิริ. "การแบ่งสรรต้นทุนทางอ้อม", วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2521) : 85-95.

"ทางแก้ปัญหาหนี้รัฐวิสาหกิจ : เลิกผลาญเงินประชาชน", สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (17 สิงหาคม 2523) : 5.

### เอกสารอื่น ๆ

คณะกรรมการสำรวจและวิเคราะห์ห้องคักการรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม. รายงาน-  
ผลการสำรวจและวิเคราะห์ห้องคักการทอผ้า, 2522.

นันทวัน กันตนาวัลลภกุล. "ระบบบัญชีของอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์". วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหาร  
การศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.

\* \* \* พูลศรี รัศมี. "ระบบบัญชีต้นทุนขององค์การผลิตรายการสำเร็จรูป". วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหาร  
การศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.

ทอผ้า, องค์การ. รายงานการสอบบัญชีของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2514-2521  
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและงานที่รับผิดชอบ, 2522.

เอกสารประกอบการบรรยายสรุปในโอกาสที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ  
คณะ ในการตรวจเยี่ยมองค์การทอผ้า, 13 กรกฎาคม 2522.

เอกสารหนังสือสัญญาการซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรปั่นด้าย, 18 มิถุนายน 2523.

ข้อบังคับองค์การทอผ้าว่าด้วยอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของผู้อำนวยการและพนักงาน (ฉบับที่ 10),  
2523.

ข้อบังคับองค์การทอผ้าว่าด้วยการพัสดุ, 2524.

เอกสารประกอบการบรรยายสรุปในโอกาสที่ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะ ในการตรวจเยี่ยม  
องค์การทอผ้า, 14 มีนาคม 2524.

### หนังสือภาษาอังกฤษ

Horngren, Charles T. Cost Accounting A Managerial Emphasis. Englewood  
Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1977.

Pescow, Jerome K. "Cotton and Synthetic Weaving Mills." In Encyclopedia  
of Accounting Systems, pp. 445-464. Edited by Jerome K. Pescow.  
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1979.

## ภาคผนวก

## คำสั่งกระทรวงกลาโหม

(เฉพาะ)

ที่ 102/20

เรื่อง ให้ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมทุกหน่วยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์จาก  
องค์การแก้ว องค์การทอผ้า องค์การแบตเตอรี่ องค์การฟอกหนัง และ  
องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบควบคุมของกรมการ  
อุตสาหกรรมทหาร

ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 92/07 ลง 6 ตุลาคม 2507 ได้ให้ส่วน  
ราชการในกระทรวงกลาโหมทุกหน่วยซื้อผลิตภัณฑ์จากองค์การต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหมนั้น  
เพื่อให้กิจการขององค์การแก้ว องค์การแบตเตอรี่ องค์การทอผ้า องค์การฟอกหนัง และ  
องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป ในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีเสถียรภาพมั่นคง มีเงินทุนดำเนินงาน  
เพียงพอที่จะปรับปรุงกิจการให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และสามารถผลิตภักให้มีคุณภาพทัดเทียมผลิตภัณฑ์  
อย่างเดียวกันกับของต่างประเทศ กับมีปริมาณเพียงพอที่จะประกันได้ว่าจะไม่เกิดความขาดแคลน  
เครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่ทหาร ทั้งในยามปกติและยามสงคราม จึงเป็นการสมควรปรับปรุง  
คำสั่งดังกล่าวข้างต้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ฉะนั้น จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 92/07 ลง 6 ตุลาคม 2507  
และให้ส่วนราชการต่าง ๆ ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้

1. ให้ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมทุกหน่วย สั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ที่  
องค์การแก้ว องค์การแบตเตอรี่ องค์การทอผ้า องค์การฟอกหนัง และองค์การผลิตอาหาร-  
สำเร็จรูป ผลิตได้เองแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เว้นแต่ผลิตภัณฑ์ที่จะสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำในคราว  
ใดเมื่อได้ รับแจ้งจากองค์การแก้ว องค์การแบตเตอรี่ องค์การทอผ้า องค์การฟอกหนัง และ

องค์การอาหารสำเร็จรูป เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าทำการผลิตไม่ได้ หรือทำการผลิตได้แต่ไม่เพียงพอแก่ความต้องการ จึงให้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำเพิ่มเติมจากที่อื่น เฉพาะในคราวนั้น ๆ ได้ตามความจำเป็น

2. ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงกลาโหมทุกแห่ง เลื่อนความต้องการที่จะสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ในงบประมาณถัดไป ไปยังองค์การแก้ว องค์การแบดเตอร์ องค์การทอผ้า องค์การฟอกหนัง และองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป ตั้งแต่ปลายปีงบประมาณที่กำลังจะสิ้น โดยถือปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้เคยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำเมื่อปีที่กำลังจะสิ้นเป็นเกณฑ์ โดยประมาณก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ห้องการค้ามีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมการผลิตให้ทันกับความต้องการสำหรับการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำนั้น ให้กระทรวงให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับจากวันที่ส่วนราชการนั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

3. เพื่อให้ห้องการค้าแก้ว องค์การแบดเตอร์ องค์การทอผ้า องค์การฟอกหนัง และองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป สามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติเฉพาะ (SPECIFICATION) ตรงตามความต้องการของส่วนราชการ ให้ส่วนราชการที่มีความต้องการจะสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (SPECIFICATION) ที่แน่นอนให้ห้องการค้าทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาานพอที่องค์การสามารถจะเตรียมการผลิตสนองความต้องการได้ สำหรับการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะนั้น ให้ส่วนราชการที่จะสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำได้ร่วมทำความตกลงกับองค์การเสียก่อน

4. เมื่อส่วนราชการใดตกลงสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์จากองค์การใดเป็นจำนวนเท่าใดแล้วให้จ่ายเงินล่วงหน้าในจำนวนร้อยละ 50 ของราคาที่ต้องสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำให้แก่องค์การนั้น เพื่อจะได้ใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินการผลิตต่อไป และเมื่อส่วนราชการได้รับผลิตภัณฑ์ครบถ้วนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำแล้ว ให้ชำระเงินที่ยังค้างอยู่โดยเร็วที่สุด

5. ให้ห้องการค้าแก้ว องค์การแบดเตอร์ องค์การทอผ้า องค์การฟอกหนัง และองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป ทำบัญชีผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้พร้อมด้วยรายการที่จำเป็นและราคาแจกจ่ายให้ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบเป็นคราว ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการที่จะสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำต่อไป

6. ถ้าส่วนราชการใดมีความจำเป็นจะต้องสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่องค์การแก้ว องค์การแบดเตอรี องค์การทอผ้า องค์การฟอกหนัง และองค์การ-ผลิตอาหารสำเร็จรูป ผลิตได้แต่ไม่มีปรากฏอยู่ในบัญชีที่องค์การแจกจ่ายให้ทราบ ก็ให้แจ้งให้องค์การทราบก่อนด้วยทุกครั้ง ถ้าองค์การนั้นยืนยันว่าไม่สามารถผลิตได้จึงให้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำจากที่อื่นได้

7. ให้กรรมการอุตสาหกรรมทหาร เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างองค์การแก้ว องค์การแบดเตอรี องค์การทอผ้า องค์การฟอกหนัง และองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป กับส่วนราชการที่จะติดต่อสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้ได้รับความสะดวกเรียบร้อยเป็นที่เข้าใจกันได้ทั้งสองฝ่าย

8. ให้กรรมการอุตสาหกรรมทหาร รวบรวมสถิติการผลิตขององค์การแก้ว องค์การแบดเตอรี องค์การทอผ้า องค์การฟอกหนัง และองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป และสถิติการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ของส่วนราชการต่าง ๆ สำหรับงบประมาณปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยความเห็นเสนอจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2520

(ลงชื่อ) พล.ร.อ. สังัด ชลช้อย ร.น.

(สังัด ชลช้อย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สำเนาถูกต้อง

อ่านไม่ออก

หน. แผนกกลาง

4 ส.ค.24



ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นางสาว สุวรรณี ตันตวงษ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขาการบัญชี-  
ทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2519

ประวัติการทำงาน เริ่มทำงานที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2519 และที่สำนัก-  
งานไชยยศ ปี พ.ศ. 2520-2525



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย